



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ โทร. ๐-๒๖๑๔-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๑๑

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ไร่ ๕๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปรวาระการประชุมเรื่องประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ผชช. และ ปชส.ผู้แทนภาค ๑-๘

สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ อปส. สั่งการให้ สลก. สรุปรวาระการประชุมเรื่องประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

ลกน.

## การประชุมผู้บริหาร

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓

เรื่อง ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

### ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

๑. กรณีเรื่องการถ่ายทอดสดทาง สทท. คีทมวยไทย ออริเออร์ส ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านรัดกุมในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ กปส. ขอให้เจ้าหน้าที่ กปส. มีความรักสามัคคี เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหา ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานว่าสื่อใดนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับ กปส. ทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างเช่นกรณีนี้ขอให้นำเสนอโดยเร่งด่วน ในด้านต่างประเทศ ขอให้ สปต. ประมวลความคิดเห็นจากหลายด้าน และต้องการทราบเสียงสะท้อนจากต่างจังหวัดด้วย ทั้งนี้ขอให้ สทท. เตรียมข้อมูลสำหรับตอบคำถาม และส่งข้อมูลให้ กกร. พิจารณาว่า กปส. ควรจะชี้แจงในลักษณะไหน อย่างไร

๒. ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไปรษณียบัตรซึ่งทาง กองทัพบกได้จัดทำขึ้น จุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และเพื่อนำเงินมอบให้ทหารผ่านศึกและอื่น ๆ ในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

๓. หนังสือ “แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทิดทูล” ซึ่งเขียนโดย ปนร. ขอให้ทุกท่านศึกษาเพราะจะได้รับประโยชน์มาก

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

### รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งต่อที่ประชุม

เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวสื่อแนวใหม่ของ กปส. ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๔ หน่วยงาน คือ สวท., สทท., สนช. และ สปต. ร่วมกันแถลงข่าว โดยมี รมต.นร.(น.ส.คันสนีย์ฯ) และ อปส. ซึ่งจะเป็นความหวังของประเทศไทย โดยประกอบด้วย ๔ สื่อ ได้แก่

/๑. NBT Green.....

๑. NBT Green ที่ฟังพาของประชาชน NBT จะเป็นสถานีโทรทัศน์แบบ Bilingual station สถานี ๒ ภาษา มีการขึ้น Caption ภาษาอังกฤษให้รายการ และหัวข้อข่าวต่าง ๆ นอกจากนี้เพื่อรองรับกิจกรรมถ่ายทอดสดที่หน่วยงานต่าง ๆ ประสงค์จะใช้บริการ NBT จึงได้ กำหนดช่วงเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดที่ชัดเจน คือ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. จะจัดสรรเวลาเดือนละ ๑ วันสำหรับอุทิศให้กับการกุศล ในฐานะที่ กปส. เป็นที่วิสาธารณะ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มรายการ เกี่ยวกับประเทศอาเซียนและรายการที่เป็นสารประโยชน์ตามข้อกำหนดของ กสทช.

๒. NBT World คือทีวีดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษที่มี สนข. เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้ Concept สื่อสารประเทศไทยสู่สากล จะมี สวท. F.M.๘๘ เป็นแนวร่วมในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ออกอากาศทั้ง ๒ สื่อ คือสื่อโทรทัศน์ทาง NBT World และคลื่น F.M.๘๘ พร้อมกับเผยแพร่ทางสื่อใหม่ของ สนข. ด้วย NBT World จะมี รายการที่เป็นสารประโยชน์ เป็นหน้าต่างประเทศไทยสู่เวทีโลก ทั้งด้านข่าวสารจาก ปชส. เรื่องของ อาเซียน และการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมอยู่ด้วย

๓. NBT Radio หรือ Radio Thailand ซึ่งจะมีการประกาศตัวทั้ง ๖ คลื่น ความถี่ของ สวท. ซึ่งแต่เดิม ผอ.สวท. จะประกาศเพียงแค่ ๒ คลื่น แต่ทางทีมงานประชุมร่วมกัน แล้วคิดว่าควรจะประกาศให้ครบ เพราะว่าเป็นการถือครอง เป็นการบ่งบอกว่า กปส. เป็นเจ้าของ คลื่นความถี่นั้น และทำคลื่นแต่ละคลื่นให้มีความชัดเจน โดยคลื่น ๙๒.๕ เป็นคลื่นหลักระดับชาติ คลื่น ๙๕.๕ เป็นคลื่น ASEAN คลื่น ๑๐๕ เป็นคลื่นสีขาวเพื่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจะเข้า Concept ของ กสทช. ด้วย และยังมีคลื่นข่าว ๙๗ และ ๙๓.๕ ด้วย

๔. สนข. จะมีอีกสื่อหนึ่งคือ NBT News Platforms ซึ่งจะเป็นเรื่อง Data ที่ออกเผยแพร่ทางสื่อใหม่ต่าง ๆ เช่น มีการทำ PRD Data sharing คือจะเป็นช่องสำหรับให้สื่อต่าง ๆ สามารถนำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ทาง กปส. ผลิต โดยรวบรวมจากทุกหน่วยสื่อของ กปส. เป็นข่าวที่สามารถจะนำไปใช้ได้ โดยไม่มีพิกัดไทยเป็น Network แรกที่เข้ามาร่วมดำเนินการ กับ กปส. และผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับทราบว่าจะเข้ามารับข้อมูลข่าวสารนี้ไปใช้ท่านสามารถ ติดต่อกับ กปส. อย่างไร จะเป็น record สะสมให้ด้วยว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่สามารถนำข้อมูล ข่าวสารไปใช้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดให้ สนข. ได้ด้วย

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

-----